



ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในตำแหน่งพนักงานบริการ

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ นั้น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ (เกณฑ์การตัดสิน) แห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายสุเมธ สังข์ขันธ์	
๐๐๒	นายเปรมศักดิ์ ถนอมวงษ์	
๐๐๓	นายทองสุข แพงละลวน	

๒) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ	หมายเหตุ
การประเมินสมรรถนะ การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การทำงานเป็นทีม การสืบเสาะหาข้อมูล การคิดเชิงวิเคราะห์ มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ มีภาวะความเป็นผู้นำ ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์	วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. สถานที่สอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ถนนพระยาจักร์-ศิริ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	

หมายเหตุ การประเมินครั้งที่ ๒ จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน และเสียสละ เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

๓) ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ www.mhc06.org

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖